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là một trong số 
nHững nHà toán Học 
Hàng Đầu tHế giới, gs. 

ngô bảo cHâu luôn 
Đau Đáu Hướng về 

quê Hương, trăn trở 
với sự pHát triển kHoa 
Học nước nHà. nHiệm 

vụ cấp bácH bây giờ, 
tHeo anH, là cần tập 

trung Đầu tư Đào tạo 
nguồn nHân lực Hội 
Đủ tố cHất Để có tHể 
cHinH pHục ĐỉnH cao 

của kHoa Học.

cần có cơ cHế tHu Hút tài 
năng

lâu lắm rồi gs. ngô bảo châu mới có 
dịp thăm lại mái trường xưa kể từ khi 
anh còn là học sinh chuyên toán của 
trường ĐH tổng hợp Hà nội (nay là 
ĐHqgHn). "tôi rất xúc động và vui 
mừng khi thấy ngôi trường mình 
từng học khang trang hơn nhiều. 
tôi tự hào vì đã từng là sinh viên của 
ĐHqgHn" - anh bộc bạch.

Hơn một năm gặp lại anh, điều đầu 
tiên làm tôi bất ngờ là tóc anh bạc 
nhiều hơn, nhưng cũng dễ hiểu bởi 
sau những ngày vật lộn với những 
bài toán hóc búa, đầu óc không 
ngưng nghỉ thì bất cứ một ai cũng 
đều vậy cả. 

vẫn là khuôn mặt đôn hậu, đôi mắt 

sáng và nét "khù khờ" của một người 
"mộ"… toán. ở đâu cũng vậy, anh 
tự đặt cho mình biệt hiệu chân chất 
- "hòa thượng thích học toán". "Hòa 
thượng là một vai diễn, diễn viên chỉ 
cố gắng nhập vai cho đạt và hiển 
nhiên không dám tự coi mình là hòa 
thượng" - anh giải thích.

thứ "kinh kệ toán học" mà vị hòa 
thượng này muốn luận bàn với 
những bạn trẻ yêu toán, yêu khoa 
học là "từ lý thuyết số, đại số, hình 
học, giải tích đến tổ hợp và có thể lan 
man sang… vật lý".

chính vì tâm huyết với các bạn trẻ yêu 
toán như vậy nên nếu ai có dịp tiếp 
xúc nhiều với anh sẽ dễ dàng nhận 
thấy trong các cuộc gặp xã giao công 
việc anh khá kiệm lời, nhưng trong 
những lần trao đổi chuyên môn, trả 

lời thắc mắc của những bạn trẻ học 
toán thì anh lại xông xáo, nhiệt tình. 
"anh châu rất tình cảm và ân cần", 
một bạn trẻ tâm sự.

trước thực trạng nhiều học sinh giỏi 
toán, trong đó có nhiều em đoạt giải 
cao trong các kỳ thi toán quốc tế lại 
không chọn con đường theo nghiệp 
toán khiến anh không khỏi chạnh 
lòng. "việc nhiều bạn trẻ không chọn 
khoa học như một nghề là một thiệt 
thòi cho nền khoa học của chúng ta. 
chúng ta phải tôn trọng quyết định 
của họ. Điều quan trọng là cần phải 
có cơ chế thích đáng để thu hút một 
cách tự nhiên những tài năng này".

Đào tạo tHế Hệ kế cận là số 1

theo gs. ngô bảo châu, ĐHqgHn 
là cơ sở hàng đầu ở việt nam về 
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nghiên cứu khoa học cơ bản với đội 
ngũ hùng hậu các nhà khoa học đầu 
ngành nhưng sắp đến tuổi về hưu, 
trong khi đó lại thiếu hụt thế hệ trẻ 
kế cận. chính vì vậy, điều quan trọng 
trước mắt là đẩy mạnh việc đào tạo 
nguồn nhân lực đồng thời phải tổ 
chức nhiều nhóm nghiên cứu mới và 
tìm được những hướng nghiên cứu 
mới phù hợp với hoàn cảnh trong 
nước. anh cho rằng, khoa học thay 
đổi từng ngày, cho nên thế hệ trẻ 
ngày nay không thể mãi đi trên con 
đường nghiên cứu của các nhà khoa 
học đi trước.

ngoài ra, theo anh việc đầu tư xây 
dựng một cơ sở nghiên cứu và đào 
tạo khoa học có uy tín tầm cỡ quốc 
tế như ĐHqgHn là một chuyện hệ 
trọng. Để làm được điều đó, anh 

cho rằng, chất lượng nghiên cứu và 
giảng dạy phải đặt lên hàng đầu, chứ 
không phải số lượng. sinh viên cần 
được chọn lọc gắt gao, nhưng cũng 
cần tạo cho họ những điều kiện học 
tập tốt nhất có thể. cùng với đó, quy 
chế tuyển chọn giáo sư dài và ngắn 
hạn cũng là việc rất quan trọng. cần 
tuyển được người xứng đáng, trả 
lương cho xứng đáng và tạo điều 
kiện làm việc đàng hoàng. 

ngoài cơ sở hạ tầng không thể thiếu, 
theo anh, cần có quy chế để có thể 
mời các nhà khoa học uy tín nước 
ngoài một cách đều đặn. gs. ngô 
bảo châu cho rằng, việc mời được 
các giáo sư đầu ngành sang giảng 
dạy và tiếp theo gửi học sinh theo 
học họ là điều kiện bắt buộc để từng 
bước xây dựng một trung tâm đại 

học đạt trình độ quốc tế.

Được hỏi, anh có ý định trở lại mái 
trường xưa giảng dạy, anh nói, "tôi 
luôn mong muốn có thời gian được 
tham gia đào tạo những sinh viên tài 
năng của ĐHqgHn".

khi đề cập đến việc xây dựng những 
trường đại học đẳng cấp quốc tế 
trong hoàn cảnh hiện tại ở việt nam, 
theo gs. ngô bảo châu, chúng ta nên 
đi theo một số mô hình thành công 
như viện kias của Hàn quốc mà có 
lẽ cần mời những người tham gia 
xây dựng những cơ sở như viện kias 
sang giúp. "nếu ta mời được những 
người lãnh đạo kias sang tham gia 
lãnh đạo trường đại học đẳng cấp 
quốc tế tương lai mà phó thủ tướng 
nguyễn thiện nhân nói đến. tôi cho 
rằng đó cũng là một yếu tố để hiện 
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thực hóa ý tưởng" - gs. ngô bảo 
châu cho biết.

kHông tHể Xem nHẸ ngHiên cứu 
cơ bản

ngay cả trong khoa học, nhiều sinh 
viên có xu hướng chọn theo học 
những ngành mang tính ứng dụng 
cao để sau này dễ dàng có được việc 
làm thu nhập cao tại những công 
ty nước ngoài thay vì dấn thân trên 
con đường nghiên cứu cơ bản. vì thế, 
những ngành khoa học cơ bản đang 
phải đối mặt với thực trạng thiếu hụt 
nguồn nhân lực kế cận hội đủ các tố 
chất để chinh phục những đỉnh cao 
của khoa học. Để hai "địa hạt" của 
khoa học này tương hỗ cho nhau 
một cách hiệu quả vẫn là một bài 
toán nan giải cho nền khoa học việt 
nam hiện nay.

theo quan điểm của gs. ngô bảo 
châu, về lý thuyết, ranh giới giữa 
nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu 
ứng dụng vô cùng mong manh, 
thậm chí không tồn tại. anh lấy một 
ví dụ, "chắc ông reed và solomon 
không tưởng tượng được là công 
trình toán học của họ được sử dụng 
mỗi khi bạn đọc một cái đĩa dvd".

Đồng thời từ quan điểm thực tế, 

khoảng cách giữa nghiên cứu cơ bản 
và nghiên cứu ứng dụng lại có thể là 
vô cùng lớn nếu không có một cấu 
trúc thích hợp để các cơ quan nghiên 
cứu và các công ty công nghệ có 
thể làm việc cùng với nhau. do vậy, 
việc khuyến khích các công ty công 
nghệ trực tiếp kết hợp nghiên cứu 

và giảng dạy với các trường đại học, 
viện nghiên cứu là việc cần làm hơn 
bao giờ hết. 

bên cạnh đó, gs. ngô bảo châu cho 
rằng, việc đầu tư vào một số lĩnh vực 
trọng điểm là cần thiết nhưng cũng 
nên làm một cách dè dặt. trước hết 
cần xem thực lực hiện có đã đáp ứng 
được các yêu cầu đặt ra như đội ngũ 
khoa học của ta đã sẵn sàng và các 
công ty công nghệ đón nhận các kết 
quả nghiên cứu ứng dụng. "một dự 
án nghiên cứu khoa học ứng dụng, 
thiếu phần đầu tư đáng kể của các 
công ty công nghệ kết hợp thì không 
thể là một dự án được đầu tư trọng 
điểm" - anh nói.

Đức pHường

ảnh: bùi tuấn
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"việc nHiều bạn trẻ 
kHông cHọn kHoa 
Học nHư một ngHề 
là một tHiệt tHòi cHo 
nền kHoa Học của 
cHúng ta. cHúng ta 
pHải tôn trọng quyết 
ĐịnH của Họ. Điều 
quan trọng là cần 
pHải có cơ cHế tHícH 
Đáng Để tHu Hút một 
cácH tự nHiên nHững 
tài năng này".

- gs. ngô bảo cHâu
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